

Từ Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ

Đám cháy ở California

Trợ giúp tài chính khẩn



Ngày 18, tháng 9, năm 2020

Kể từ tháng tám, Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ đã kết hợp cùng các đơn vị về vấn đề chỗ ở, cung cấp lương thực, nước uống, đồ dùng cứu trợ, hỗ trợ tinh thần và các dịch vụ y tế cho cư dân có nhu cầu. Nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, kể từ bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành cứu trợ tài chính khẩn cho những cư dân California có nhà đã bị tàn phá nặng nề vì những đám cháy trong thời gian gần đây.

Gói hỗ trợ tài chính này sẽ giúp Quý vị có thể tự do đưa ra phương án xoay sở phù hợp nhất dựa theo nhu cầu của chính bản thân cũng như gia đình mình trong tình thế hiện nay. Quỹ này có thể dùng để mua nhu yếu phẩm, bù lại chi phí di chuyển, hoặc những khoản chi tiêu cần thiết khác. Việc sử dụng quỹ này cũng một phần giúp hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương lớn nhỏ bắt đầu hồi phục.

Điều kiện

Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ đang trợ giúp \$450 cho các hộ gia đình có nhà bị huỷ hoại hoặc hư hỏng nặng nề đã được xác nhận trong các đám cháy gần nhất ở California. Để nhận hỗ trợ, các hộ gia đình phải thuộc các diện sau:

- Người đăng ký có nơi cư trú chính (primary residence) trước khi xảy ra đám cháy nằm ở khu vực địa lý đã được xác nhận chịu ảnh hưởng.
- Người đăng ký phải là chủ hộ và không được liệt kê chỉ là thành viên gia đình trong bất kỳ một đơn đăng ký cứu trợ nào khác cho Hội Chữ Thập Đỏ.
- Người đăng ký có nơi cư trú chính chịu thiệt hại nặng nề hoặc bị huỷ hoại hoàn toàn đã được xác nhận thông qua CAL FIRE.
- Thiệt hại nghiêm trọng là các hư hỏng về cấu trúc ngôi nhà mà cần sửa chữa nhiều. Có thể là sập hay hỏng đáng kể mái nhà, tường hay phần móng.
- Một hộ dân mất trắng tài sản hoặc chịu những thiệt hại quá nặng nề mà sửa chữa cũng không khả thi.
- Người đăng ký phải có danh tính và chi tiết trong hộ khẩu có thể xác nhận được.

Cách đăng ký

Các hộ dân đủ điều kiện có thể đăng ký bằng cách gọi 800-RED-CROSS và nhấn số 4. Vì chúng tôi đang nhận lưu lượng cuộc gọi cao do ảnh hưởng từ đám cháy, Quý vị vui lòng chờ cuộc gọi. Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ cũng sẽ kết hợp với các đối tác và đơn vị trong cộng đồng để hỗ trợ những quý vị gặp rào cản cho việc tiếp nhận cứu trợ như không nói được tiếng Anh, không là công dân Hoa Kỳ, hoặc những trục trặc khác.

Chúng tôi luôn hỗ trợ những hộ dân đủ điều kiện bất kể họ chịu ảnh hưởng từ đám cháy nào thời gian gần đây. Những hộ dân California có thể đăng ký bất kì lúc nào, nhưng Hội Chữ Thập Đỏ xin phép không duyệt cho đến khi chúng tôi nhận được xác nhận từ phía CAL FIRE, đây là quá trình liên tục diễn ra.

Sau khi nhu cầu của hộ gia đình đã được duyệt, gói cứu trợ tài chính khẩn của Hội Chữ Thập Đỏ sẽ được chuyển đến quý vị ngay thông qua các đơn vị chuyển tiền điện tử (electronic funds transfer) như PayPal, Mastercard Send, Zelle hoặc Walmart Direct2Cash.

Từ Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ

Đám cháy ở California

Trợ giúp tài chính khẩn



Tất cả các dịch vụ của Hội Chữ Thập Đỏ, bao gồm hỗ trợ tài chính, được cam kết dành cho mọi người bất kể quốc tịch, màu da, giới tính, tôn giáo, cấp bậc xã hội hay quan điểm chính trị. Hội Chữ Thập Đỏ là tổ chức từ thiện, không phải là đơn vị thuộc chính phủ và Quý vị không cần là công dân Hoa Kỳ để được nhận hỗ trợ. Gói cứu trợ của chúng tôi không phải là khoản vay và không cần trả lại.

Hỗ trợ trong tương lai

Dù trong thời điểm này Hội Chữ Thập Đỏ chỉ hỗ trợ khắc phục sau thảm họa và những nhu cầu mang tính cấp bách và thức thời như cung cấp nhu yếu phẩm hay nơi trú ẩn tạm thời, chúng tôi hiện đang lên kế hoạch giúp đỡ cộng đồng về lâu dài trong những năm tháng sắp tới. Thí dụ, tùy theo nguồn cung sẵn có, chúng tôi có thể giúp Quý vị nhiều hơn thông qua gói cứu trợ tài chính cho những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hay cho những tổ chức cộng đồng khác có các dịch vụ phục hồi chuyên biệt. Hội Chữ Thập Đỏ cũng hỗ trợ tài chính cho những trường hợp có xác nhận bị tổn thương thân thể hay sang chấn tâm lý do thảm họa.